



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๒ อัตรา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยได้กำหนดวันทำการสรรหาและเลือกสรรฯ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ จึงประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาทำยนี้

ทั้งนี้ บัญชีการสรรหาและเลือกสรรนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะจ้างเป็นพนักงานจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.นครปฐม แล้ว และมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วบัญชีนี้เป็นอันยกเลิกและให้ใช้บัญชีใหม่ต่อไป

อนึ่ง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่กำหนด หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะไม่พิจารณาจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรฯ หรือกรณีได้ทำสัญญาจ้างไปแล้วนั้น จะทำการยกเลิกและมีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (๒ อัตรา)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนการสอบ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	สอบได้ ลำดับที่	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นางลมัย พันธุ์แดง	๙๑.๖๗	๒	
๒	๑๐๒	นายเอนก พันธุ์เสือ	๙๔.๓๓	๑	
๓	๑๐๓	นางสาวเดือนใจ กิ่งแก้ว	-	-	ขาดสอบ
๔	๑๐๔	นายปฐมพงศ์ เสียงเนื่อย	๘๙	๓	
๕	๑๐๕	นายธานินทร์ อีนา	-	-	ขาดสอบ
๖	๑๐๖	นายนพดล คำผล	๘๖.๓๓	๔	
๗	๑๐๗	นายชำนาญวิทย์ สงค์อยู่	-	-	ขาดสอบ